

วิเชษฐ์'สั่งลาดตระเวน สกัดแก๊งกินป่าสาละวิน

จากสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
สาละวินที่ยังวิกฤติหนักมีการบุกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม แหล่งข่าว
ในกลุ่มน้ำสาละวิน ➡ ต่อ : สาละวิน -หน้า 2

สาละวิน

เปิดเผยถึงสถานการณ์การตัดไม้สักใน
อุทยานแห่งชาติสาละวินและเขตป่าสงวน
แห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า เมื่อ 2-3 ปีนี้
สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่
รุนแรงขึ้น โดยสงสัยว่า เป็นความร่วมมือ
ระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่
ราชการด้วยการตัดไม้ต้องไปตามลำน้ำ
สาละวินแล้วลำเลียงด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่
เข้าสู่โรงงานแปรรูปในสหภาพพม่าโดย
ความสะดวกของการบรรทุกที่รวดเร็ว
ทำให้มีการขนส่งไม้จำนวนเพิ่มขึ้นซึ่ง
ไม้สักที่นิยม คือขนาดประมาณ 4-6 สอก
โดยที่ยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเข้าไป
เจอด้วยตนเอง

ใน ส่วนของพื้นที่ของตำบล
แม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง ได้มีการสั่ง
ห้ามตัดไม้แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
จะมีใครฝ่าฝืนเข้าไปลักลอบตัดเพราะ
กฎระเบียบในชุมชนยังไม่ชัดเจนที่ชัดเจน
ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน
ที่ดำเนินการในส่วนกลาง ยังไม่เคยมีใคร
กล้าเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่
อย่างจริงจัง จะใช้แค่ทหารพราน และชาวบ้าน
เข้าไปตรวจดู โดยไม่มีใครกล้าเข้าไปพื้นที่
แม้ว่าจุดตัดไม้อยู่ห่างจากหมู่บ้านแค่ 4-5
กิโลเมตรเท่านั้น เพราะหากใครเสี่ยงเข้าไป
ก็อาจไม่รอดชีวิตกลับมา ที่สำคัญคือ
ขบวนการและคนลักลอบตัดไม้จะทำไม
ตอนกลางคืน

“พวกเรากังวลกับการลักลอบตัดไม้
มากเพราะการตัดไม้สักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
มีความรุนแรงจนส่งผลทำให้ป่าสาละวิน
ที่เคยสมบูรณ์และมั่นคง เริ่มแปรเปลี่ยนไป
สภาพอากาศแยลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
และคนลุ่มน้ำสาละวินต้องเผชิญภัยพิบัติ
บ่อยขึ้นเกรงว่าหากปล่อยให้สถานการณ์
เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆ คนสาละวินจะต้อง
เจอวิกฤติทั้งน้ำป่าท่วม ดินสไลด์หนักขึ้น”
แหล่งข่าวย้ำ

แหล่งข่าวรายเดิมกล่าวด้วยว่า
ขณะนี้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในกลุ่มน้ำ
สาละวิน นำห้วงกว่าการบุกรุกป่าเพื่อทำไร่
เสียอีกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางการส่วนมาก
จะมุ่งเป้าการคุมเข้มในการจับและดำเนิน
คดีต่อคนบุกป่า เผาไร่ สิ่งที่เป็นข้อกังวล
ของชาวบ้าน อีกประการหนึ่งคือหากไม้สัก
อายุประมาณ 40-50 ปีในป่าสาละวินหมดลง
เชื่อว่านายทุนจะหันตัดฟืนไม้แดง มีคุณสมบัติ
คล้ายกับไม้สัก หากในอนาคตขาดแคลน
ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงอาจเป็นเป้าต่อไป
ในการลักลอบตัด คาดว่าไม่เกิน 20 ปี
ไม้แดงจะเป็นสินค้านิยมต่อจากไม้สักอย่าง
แน่นอน แม้จะมีเนื้อไม้แข็งกว่าไม้สักก็ตาม
แต่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกันที่สำคัญราคาถูก
นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังได้มีการ
ถ่ายภาพไม้สักที่ถูกลักลอบตัดในบริเวณ
รอยต่อระหว่างบ้านสามแลบและบ้านสบเมย
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช กล่าวว่า นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
รักษาการรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้สั่งการด่วนให้ กรม
อุทยานฯและกรมป่าไม้สนธิกำลังออกลาด
ตระเวนในพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งขณะนี้
ทั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน และ
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
พร้อมลูกน้องได้อยู่ในพื้นที่ เพื่อทำการ
ตรวจสอบ และแบ่งกำลังกันออกลาดตระเวน
ตรวจสอบพื้นที่แล้ว